

# Morrow Elementary School

6115 Reynolds Road

Morrow, Georgia 30260

Phone: (770) 968-2900 \* Fax: (770) 968-2903

Tammy W. Burroughs  
Hiệu Trưởng

Dina Harris  
Hiệu Phó

Chào mừng phụ huynh/người giám hộ,

Chào mừng đến trường Morrow Elementary. Chúng tôi cam kết là một trường xuất sắc, nơi chúng tôi chuẩn bị cho tất cả học sinh thành công trong lớp học kế tiếp.

Tôi tên là Tony Keel và tôi là Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh tại trường Morrow Elementary School (MES). Tôi rất hân hạnh có được cơ hội cùng làm việc với quý vị và gia đình của quý vị. Vai trò của tôi tại trường là cung cấp cho phụ huynh/gia đình những thông tin, hỗ trợ và tư liệu cộng đồng. Một vài trình độ rất giá trị bao gồm nhưng không giới hạn như là thông tin làm cha mẹ, thông tin làm tình nguyện viên, lịch hàng tháng cho sự kiện phụ huynh tham gia, và những tư liệu giáo dục. Tôi cũng bảo trì Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh - Parent Resource Center (PRC). Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) nằm tại nhà di động số 141 và mở cửa từ Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 2:00 chiều. Trong Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) phụ huynh sẽ được truy cập máy vi tính để đăng nhập vào trang cổng thông tin phụ huynh Infinite Campus Parent Portal để xem điểm của con em quý vị trực tuyến trên mạng. Do dịch bệnh COVID-19, Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) đóng cửa. Cho đến khi có thông tin mới, những buổi hội thảo phụ huynh sẽ được tổ chức trực tuyến sử dụng trang họp mặt qua google, gặp gỡ trò chuyện-hangouts hoặc ứng dụng Zoom video. Khi nào Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh mở cửa trở lại, quý vị sẽ được mời thăm viếng Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) và tham gia hội thảo phụ huynh.

Tôi khuyến khích quý vị xem trang mạng google của tôi: <https://tinyurl.com/qnuy6pf>

Tôi đã lập trang mạng google cho phụ huynh sử dụng tìm kiếm thông tin về học tập với kỹ thuật số trong thời gian này. Trang mạng này sẽ được cập nhật khi cần để cung cấp cho quý vị những ý tưởng và những thông tin trực tuyến để hỗ trợ cho quý vị.

Tôi đón nhận những ý kiến, đề nghị hoặc tư tưởng của quý vị để tạo trang mạng thành dụng cụ hữu ích.

Mối quan hệ phụ huynh-nhà trường vững mạnh ích lợi cho tất cả những hội đoàn tham dự. Đây là vinh dự của tôi được hỗ trợ tất cả phụ huynh trở thành đối tác bình đẳng tại nhà, trường học, và cộng đồng. Tôi tin rằng với những thông tin trong tay và sự tiếp tục tham gia của phụ huynh, tất cả học sinh có thể đạt thành tích học tập thành công. Tôi mong được làm việc với quý vị và giúp con em quý vị học tập thành công. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể liên lạc với tôi qua email tại [anthony.keel@clayton.k12.ga.us](mailto:anthony.keel@clayton.k12.ga.us). Tôi có thể được liên lạc qua điện thoại số (678) 304-7846.

Chân thành,



Tony Keel

Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh Title I